

ข่าวสารนิเทศ

พิธีเปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับ
ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
(Combating Unacceptable Forms of Work in the Thai Fishing and Seafood Industry)

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ในปัจจุบัน เนื่องจากอุตสาหกรรมหลักของไทยต่างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมา ลาว และกัมพูชา ต่างหลั่งไหลเข้ามาหาโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ดังนั้น ไทยจึงเห็นความสำคัญของแรงงานต่างด้าวในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน เพื่อให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคม และหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

เพื่อยกระดับความพยายามของไทยดังกล่าว และเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่างๆ กระทรวงแรงงาน สหภาพยุโรป (European Union : EU) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) โดยผู้บริหารของทั้งสามฝ่าย ได้แก่ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นาย Jesús Miguel SANZ เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทย และนาย Maurizio Bussi รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชาและลาว จึงร่วมมือกันเปิดตัวโครงการ “ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล” (Combating Unacceptable Forms of Work in the Thai Fishing and Seafood Industry) ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ กระทรวงแรงงาน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน การป้องกันการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และรูปแบบการใช้แรงงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงการป้องกันการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมประมง โดยพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจแรงงาน ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีความโปร่งใสบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย สนับสนุนสถานประกอบการให้ใช้ช่องทางนำเข้าแรงงานที่ถูกกฎหมาย ให้ความรู้แรงงานเกี่ยวกับสิทธิที่ตนพึงมี รวมทั้งคุ้มครองบุตรต่างด้าวที่ไม่มีผู้ดูแลให้รอดพ้นจากการถูกแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน

โครงการนี้จะช่วยให้กลุ่มผู้เปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย และเด็ก รอดพ้นจากการตกเป็นแรงงานบังคับ และแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพเรือ กระทรวงยุติธรรม กรมประมง และกรมเจ้าท่า เป็นต้น ให้ทราบแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี และสามารถบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน : มีนาคม ๒๕๕๙